



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗/๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๓๐๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

**สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๔
วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	มอบนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน คณะทำงาน ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการออกประเมินความพร้อมของ โรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดภาคเรียน เช่น ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19, ประสิทธิภาพในการทำ Bubble and seal หากเกิดการระบาดในโรงเรียน เป็นต้น และ รวบรวมข้อมูลนำเสนอในภาพรวมของจังหวัดในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ - กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย - กลุ่มงานการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก
๒	ให้ Mr. Vaccine ทุกอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบจำนวนบุคลากรครูในพื้นที่ ที่ยังไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีน เพื่อแจ้งให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ในการเปิดเรียน และประสานโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยฉีดวัคซีนให้ทราบข้อมูลด้วย	- Mr. Vaccine ทุกอำเภอ
๓	ให้ทีม SAT ดำเนินการประสานเขตสุขภาพที่ ๗ และจังหวัดข้างเคียง ในกรณีมี Cluster ในจังหวัดนั้นๆ เพื่อนำข้อมูลมาสื่อสารความเสี่ยง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการติดเชื้อในจังหวัด มหาสารคาม และ Update สถานการณ์และรายงานให้ IC ทราบ เป็นประจำทุกวัน	- ทีม SAT
๔	ให้ทีม JIT ดำเนินการจัดทำร่างเกณฑ์การจัดสรร ATK ที่ได้รับจาก สป.สช. ที่จะดำเนินการ จัดสรรให้กลุ่มเสี่ยงใด จำนวนเท่าใด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อได้รับการสนับสนุน จาก สป.สช. จะได้ดำเนินการจัดสรรได้อย่างรวดเร็ว และรายงานผลการดำเนินงานในการ ประชุม EOC ครั้งต่อไป	- ทีม JIT
๕	ให้คณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีน ดำเนินการจัดทำรูปแบบการ Monitor ข้อมูล เพื่อใช้กำกับติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการส่งแผนการฉีดวัคซีนแยก เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ประจำสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ โดย - แผนการฉีดวัคซีนของสัปดาห์นี้ (วันที่ ๖-๑๒ กันยายน ๒๕๖๔) ให้ดำเนินการส่ง ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐น. - ให้เป็นแผนการฉีดวัคซีนที่คงเหลือในคลังยกยอดมาให้หมดภายในสัปดาห์นั้นๆ และ จะมีการติดตามกำกับให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานดังกล่าว ต่อเนื่องไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	- คณะกรรมการด้าน ระบบข้อมูลการให้บริการ วัคซีน - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๖	ให้ทีม JIT ดำเนินการจัดทำแผน Sentinel Surveillance รายสัปดาห์ ใน ๑๒ Setting ในจังหวัดมหาสารคาม และส่งเข้ากลุ่มไลน์ กวป. ภายในวันนี้ (วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔) และ นำเสนอในการประชุม EOC ทุกครั้ง	- ทีม JIT
๗	ให้กลุ่มภารกิจ Risk Communication ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ประเด็นสำคัญ ดังนี้ ๑) การเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ๒) หลักปฏิบัติ Universal Prevention “ทุกที่ ทุกคน มีความเสี่ยง” และ DMHTT ๓) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)	- กลุ่มภารกิจ Risk Communication

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๘	ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๙	ให้ทีม SAT ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงาน และผัง Flow Chart การดำเนินการฉีดวัคซีน Moderna ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ๒) นำข้อมูลผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จาก White list จากนั้นส่งข้อมูลให้อำเภอ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และให้อำเภอของกลุ่มเป้าหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่งคืนจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมโควต้าสำรอง ร้อยละ ๓๐ ๓) รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน Moderna ที่อำเภอทุกแห่งส่งเข้ามา ยังจังหวัด และเสนอขอรับมติในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม และส่งรายชื่อให้สภากาชาดไทย ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔	- ทีม SAT
๑๐	ให้งานผู้พิการ (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด) นำข้อมูลจากจำนวนผู้พิการ และจัดระบบการลงทะเบียนกลางเป็นศูนย์ Call center เพื่อรับลงทะเบียนของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้พิการติดต่อแจ้งความประสงค์ในการรับวัคซีน จากนั้นส่งข้อมูลให้อำเภอ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และให้อำเภอของกลุ่มเป้าหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่งคืนจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔	- งานผู้พิการ (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)
๑๑	ให้กลุ่มภารกิจ Risk Communication ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อแจ้งความประสงค์ในการรับวัคซีน Moderna ของผู้พิการ	- กลุ่มภารกิจ Risk Communication
๑๒	ให้ทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ในอำเภอของตนเอง และส่งรายชื่อให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๖